

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดการเมืองไทย-ตัวเลขศก.สหรัฐกดดันบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากช่วงเย็นเมื่อวาน แต่ยังคงแกว่งตัวอยู่ใกล้แนวรับหลักในระยะสั้นที่ 32.66 ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีซึ่งหนุนดอลลาร์ เป็นปัจจัยกดดันเงินบาทในวันนี้

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ และการปรับขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท

*ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลที่ระบุว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนเม.ย. โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 83 ในเดือนพ.ค. จาก 81.7 ในเดือนก่อนหน้า

*ความเห็นจากนายมาริโอ ดราเก้ ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) สะท้อนถึงความกังวลของอีซีบีต่ออัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง และบ่งชี้ว่า อาจจะมีการดำเนินนโยบายบางอย่าง ในการประชุมในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

*นายดราเก้ กล่าวว่า อีซีบีตระหนักถึงความเสี่ยงจากราคาที่ยังคงต่ำเกินไปเป็นเวลานานเกินไป และอีซีบีมีความพร้อมที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายอีกครั้ง ขณะที่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เขากล่าวว่า อีซีบีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อการปรับลงของราคา ในยูโรโซน

*ในวันนี้ ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากทางฝั่งเอเชีย ทำให้ตลาดจะพุ่งความสนใจไปที่การแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) หลังบีโอเจลงนโยบายการเงินมาต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการผ่อนคลายเชิงปริมาณแบบเชิงรุกในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งผู้ว่าการบีโอเจเชื่อว่า นโยบายปัจจุบันกำลังช่วยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2%

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.591 บาท
- *09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.63/66 จาก 32.62/65 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.63/70 จาก 32.63/65 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.89/90 จาก 101.97 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3634/36 จาก 1.3632 เมื่อวาน

"เข้านี้ก็อยู่ที่ขอบบนของ range ถ้าทะลุ 32.66 ไป ก็อาจจะเห็นได้ถึง 32.75 ปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องการเมือง และเมื่อคืนตัวเลขอเมริกาหลายตัวออกมาดี ก็เป็นปัจจัยที่หนุนดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่ามาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับที่ 32.66 ซึ่งเป็นแนวรับหลักของการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา หากอ่อนค่าผ่านระดับดังกล่าวไปได้ จะทำให้กรอบแนวรับขยับขึ้นไปอยู่ที่ 32.75

สำหรับปัจจัยที่กดดันเงินบาทในวันนี้ ยังเป็นปัจจัยการเมืองภายในประเทศ อีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีเมื่อคืนนี้ ก็เป็นแรงหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่จ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้